

## สวัสดี ...เดือนแห่ง "รัก"

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2552

เมื่อเอ่ยถึงเดือนกุมภาพันธ์ ใครไม่คิดถึงวันวาเลนไทน์ ...ยกมือขึ้น!!! อะแหะนะ มีคนยกมือหลอกตัวเองหลายคนชะด้วย ก็ไม่เป็นไรคะ เพราะสำหรับ **YU** ...ขอยกเดือนนี้ให้เป็นเดือนแห่งความรักแบบเต็ม ๆ จะให้ท่านกระแสสังคมยังไงไหวละคะ มองไปทางไหนก็มีแต่รัก ...อ่านหนังสือก็มีแต่พูดเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ เปิดเว็บก็เจอแต่รูปหัวใจ ดูทีวี ก็เป็นห่วงวัยรุ่นซนเข้าใจเสียตัวเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด โดยเฉพาะในวันนี้ **14 กุมภาพันธ์.. Valentine's Day**

ถ้า YU จะไม่พูดเรื่องของการรักบ้าง ก็ไม่ update ซิคะ จริงมั๊ย!

**เอาเป็นว่าจะพูดความรักในแง่มุมของประสบการณ์ดีกว่านะคะ ...เล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ "รัก"**

1. ถ้าคุณคิดว่ารักครั้งแรกของคุณคือแฟนคนแรกของคุณ คุณทุ่มเทรักให้กับเค้า แล้ววันหนึ่งจะด้วยเหตุการ์ณใดก็ตามทำให้คุณทั้งสองต้องมีอันต้องจบความสัมพันธ์นั้นลง คุณเศร้า คุณทุกข์ คุณรอมรอนงให้ถอนถอนให้เค้ากลับมาคืนดีกับคุณ ... "ฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร ถ้าไม่มีคุณเดินไปเคียงข้าง" (เขียนเองยังจะอวก!) คุณทรมานตัวเอง ไม่กินข้าวกินปลา หมกตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ และต้องมีตดวายนะ (สงสัยถ้าเปิดไฟ กลัวตกใจตัวเอง) **ขอละอย่าทำ มันเงาสุด ๆ**

ตั้งสติแล้วถามตัวเองซิ ...ทรมานตัวเองไปทำไม ทำแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมั๊ย คำว่าอนาคตของคุณ จบแคณคนเดียวเธอ แลแล้วแน่ใจแค่ไหนว่านี่คือรักครั้งแรกของคุณจริง ๆ

ตอนคุณยังเล็ก เมื่อมีคำถามว่า "หนูรักใครมากที่สุด" ตอบได้ทันที "รักคุณพ่อคุณแม่คะ" "รักเท่าไหน" "รักเท่าฟ้า..." มีมั๊ยใครที่บอก "รักแฟนคะ...!"

ในเมื่อรักครั้งแรกคุณยังไม่เคยสูญเสียซึ่งความรัก ความหวังใย แล้วคุณจะไปเสียใจให้กับความรักครั้งต่อ ๆ ไปทำไม จริงมั๊ยคะ?

2. อะ..อ่านก่อน

**รักให้เป็นโดยการไม่คาดหวัง**

**รักให้เป็นโดยการรักอย่างไม่มีเงื่อนไข**

รักให้เป็นด้วยการใจเย็น ระวังประคบประครอง และอดทน

รักให้เป็นโดยการให้อภัย...

ใจคะ...ซึ้งมั๊ย **YU** ว่าเป็นนิยามรักที่ซึ้งและดีมาก ๆ ถ้าทำได้แบบนี้ความรักจะแฮปปี้สุด ๆ และหลายคนก็บอกว่า "ต่อไปเราจะไม่คาดหวังในตัวเค้าอีก เราจะไม่ต้องเงื่อนงายระหว่างกันและกัน เราจะใจเย็น อดทน และให้อภัยซึ่งกันและกัน"

จงอย่าหลอกตัวเองด้วยการเขียนข้อความที่ไร้สาระไปวัน ๆ เขียนเพื่อความเท่ เขียนเพื่อประชด หรือเขียนเพื่อความสะใจ สุดท้ายก็ตายเพราะขอคิดทวมหัว แต่เอาตัวไม่รอด เพราะมัวแต่คิด แต่ไม่ลงมือทำ ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ ...ใจ ใจ ใจ

ความรัก คอยเคยมองเห็นตัวตนมันมัย ...สัมผัสได้ด้วยใจ คุณเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ คนที่เคยมีความรักเหมือนโลกเป็นสีชมพู รักคือบางทำให้เรามีลมหายใจยังมีชีวิตชีวาขึ้นมา แล้วถ้ารักไม่สมหวัง ละ ฟุ้งซ่าน เจ็บปวด แต่มันก็สายเกินไปที่จะไม่มีรักเพราะทุกชีวิตต้องมีคนรัก ...เชื่อมั่น และซื่อสัตย์ในรัก จงประดับประดาความรัก ให้เหมือนเกลือ รักษาความเค็ม ...เอะ! เขากันมัยเนีย ออิ

....รักจงเจริญ รักตัวเองให้มาก ๆ แล้วรักนั้นจะส่งผลถึงคนที่เรารักทุกคน...สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

[yumoonoi.net](http://yumoonoi.net)